



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 6-12 เมษายน 2554

## ยักษ์ค้าข้าวกำไรหิม 600 ล้าน

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงผลประมูลซื้อข้าวหนึ่ง 5% จำนวน 200,000 ตันจากผู้ส่งออก เพื่อส่งมอบรัฐบาลบังกลาเทศ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศไป เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 และให้ผู้ส่งออกที่สนใจยื่นซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม มีผู้ส่งออกรายของเสนอ ราคา 5 ราย คุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด 2 ราย

ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทที่คุณสมบัติผ่านและชนะการประมูลขายข้าวหนึ่งให้กับกรมการค้าต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด และบริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด โดยผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการส่งมอบ ข้าวถึงท่าเรือจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกรายการ เพราะข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ขาย ให้กับรัฐบาลบังกลาเทศ เป็นการขายรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ในเทอม CER (Cost&Freight) Liner out คือ รวม ค่าใช้จ่ายทุกรายการจากประเทศไทยไปยังท่าเรือจิตตะกอง ผู้ชนะเสนอราคาจะมีการจัดส่งมอบข้าวงวดแรกไม่เกิน วันที่ 16 เมษายน 2554 และต้องดำเนินการส่งมอบข้าวในปริมาณส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 นี้

แหล่งข่าววงการค้าข้าว กล่าวว่า สำหรับราคาข้าวหนึ่ง 5% ที่บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด และบริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด เสนอขายให้กับกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ อยู่ที่ตันละประมาณ 570 กว่าดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ราคาที่ กระทรวงพาณิชย์ขายให้กับรัฐบาลบังกลาเทศ ตันละ 580 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยทั้งสองบริษัทได้ จัดสรรกัน คือ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ส่งมอบ 120,000 ตัน บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด ส่งมอบ 80,000 ตัน

แหล่งข่าวเผยเพิ่มเติมว่า ราคาข้าวหนึ่งที่ทั้งสองบริษัทเสนอขายครั้งนี้ ซึ่งเป็นชนิดข้าวหนึ่ง 5% ปีการผลิต 2553/54 หรือปี 2554 หรือราคาข้าวหนึ่ง ณ ปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันนี้ราคาข้าวหนึ่ง 5% ที่ผู้ส่งออกซื้อจากโรงสีข้าวหนึ่ง กระสอบละ 1,350 บาท หรือตันละ 13,500 บาท หรือประมาณตันละ 446 ดอลลาร์สหรัฐฯ (คำนวณที่ 30.25 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) ขณะที่ราคาจากผู้ส่งออกทั้งสองราย เสนอขายให้กับกระทรวงพาณิชย์ตันละกว่า 570 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่งไม่ชัดเจนว่ากว่าเท่าไรนั้น หากคิดที่ตันละ 575 ดอลลาร์สหรัฐฯ หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตันละ 35 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เท่ากับผู้ส่งออกขายได้ราคาจริงตันละ 540 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อข้าวจากโรงสีตันละ 446 ดอลลาร์สหรัฐฯ กำไรตันละ 94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณข้าวที่ขาย 200,000 ตัน กำไร 18.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 568.7 ล้านบาท

อย่างไรก็ดีผู้ส่งออกทั้งสองรายอาจมีความเสี่ยง เพราะการขายครั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะชำระเงินค่า ข้าวทั้งหมดเป็นเงินบาท เมื่อกรมการค้าต่างประเทศได้รับเงินจากรัฐบาลบังกลาเทศครบถ้วนเต็มจำนวน ซึ่ง หลังจากที่ผู้ส่งออกส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลบังกลาเทศครบถ้วนแล้ว รัฐบาลบังกลาเทศจะชำระเงินให้ 95 % ของ มูลค่าข้าว หลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงชำระส่วนที่เหลืออีก 5 %

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท กมลกิจรุ๊ปฯ ผู้ส่งออกข้าวหนึ่งรายใหญ่ กล่าวว่า บริษัทได้เข้าร่วมเสนอราคาขายข้าวหนึ่งด้วย แต่ติดเงื่อนไขประวัติการส่งออกข้าวไปบังกลาเทศย้อนหลัง 3 ปี เพราะบริษัทไม่ได้ทำตลาดข้าวหนึ่งบังกลาเทศ ส่วนเงื่อนไขที่มีการส่งมอบข้าวระยะเวลารวดเร็ว ประมาณ

กลางเดือนเมษายน และจะต้องมีข้าวอยู่ในมือขั้นต่ำ 50,000 ตัน เป็นข้อกำหนดที่ผู้ส่งออกขนาดกลาง ขนาดเล็ก  
ค่อนข้างลำบาก

ทั้งนี้ เงื่อนไขประมูลซื้อข้าวหนึ่ง 5% ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกประกาศโดยกรมการค้าต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ระบุว่าซื้อข้าวหนึ่ง 5% ปีการผลิต 2553/54 หรือปี 2554 จำนวน 200,000 ตัน ส่งมอบรัฐบาล  
บังกลาเทศ ในทอม CER Liner out คุณสมบัติผู้ที่จะเสนอขาย ต้องมีประสบการณ์ส่งออกข้าวหนึ่งย้อนหลัง 3 ปี มี  
ประสบการณ์ส่งออกข้าวหนึ่งไปบังกลาเทศย้อนหลัง 3 ปี กำหนดให้ผู้ส่งออกยื่นซองเสนอราคาวันที่ 31 มีนาคม  
2554 แต่ไม่มีการประกาศรายละเอียด ผู้ส่งออกแต่ละรายเสนอราคาขายให้กระทรวงพาณิชย์เท่าไร และราคาให้  
กระทรวงขายให้กับบังกลาเทศเท่าไร

แหล่งข่าวเปิดเผยถึงความเป็นมาออร์เดอร์ข้าวหนึ่งจีทูจีไทย-บังกลาเทศ ปกติประชากรชาวบังกลาเทศ นิยม  
บริโภคข้าวหนึ่ง และซื้อจากประเทศอินเดีย แต่ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา อินเดียหยุดส่งออกข้าวหนึ่ง การสั่งซื้อข้าวหนึ่งของ  
บังกลาเทศ จึงใช้วิธีทั้งเปิดประมูลซื้อเป็นการทั่วไป และซื้อแบบจีทูจี ผู้ส่งออกข้าวของไทย จึงได้เสนอนางพรทิภา  
นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เดินทางไปเจรจาขายแบบจีทูจีกับรัฐบาลบังกลาเทศ และได้ออเดอร์  
มาในที่สุด

ส่วนการประมูลซื้อเป็นการทั่วไปของบังกลาเทศ ที่ผ่านมามีพ่อค้าทั้งจากอินเดีย เวียดนาม แข่งกันเสนอขาย  
โดยพ่อค้าของอินเดียคิดว่า รัฐบาลจะเปิดให้ส่งออกข้าวหนึ่ง เนื่องจากเวลานี้ข้าวหนึ่งอินเดียล้นสต็อกแล้ว แต่รัฐบาล  
อินเดียยังไม่อนุญาตให้ส่งออก เพราะห่วงปัญหาเงินเฟ้อ พ่อค้าอินเดียจึงไม่มีข้าวหนึ่งส่งมอบให้กับบังกลาเทศและ  
เบียร์ส่งมอบ ส่วนเวียดนามได้สั่งซื้อข้าวหนึ่งจากไทยไปส่งมอบบังกลาเทศ เพราะจำนวนโรงสีข้าวหนึ่งในเวียดนามยังมี  
ไม่มากนัก แต่คาดว่าภายใน 1-2 ปีข้างหน้า เวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวหนึ่งแข่งกับไทย

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวในท้องตลาดช่วงนี้ แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะได้เปิดจตุรัสรับซื้อข้าวเปลือก โดย  
มีเป้าหมายรับซื้อปริมาณ 500,000 ตัน วงเงิน 5,000 ล้านบาท ราคายังไม่ขยับขึ้นเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมา  
จากผู้ส่งออกยังมีสต็อกข้าวที่ซื้อจากรัฐบาลแบบลับๆ เมื่อปีที่ผ่านมา และหลายรายขอเลื่อนเวลารับมอบข้าว  
ดังกล่าวออกไปอีกด้วย ประกอบกับราคาข้าวที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันกล่าวคือราคาตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกเจ้า  
ความชื้นไม่เกิน 15% ตันละ 8,056 บาท ราคาตลาดตันละ 8,400 บาท

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

### **พาณิชย์เปิดแล้วจตุรัสรับซื้อข้าวเร่งตรวจสอบโรงสีอีก 3 จังหวัด**

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวง  
พาณิชย์ดำเนินการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากชาวนา โดยอนุมัติวงเงินประมาณ 5 พันล้านบาทนั้น ขณะนี้ได้ให้องค์กรการ  
คลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตั้งจตุรัสรับซื้อ ณ โรงสีในท้องที่แหล่งผลิตนั้นๆ โดยเปิด  
จตุรัสรับซื้อแล้ว 48 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี 15 แห่ง, พระนครศรีอยุธยา 13 แห่ง, ชัยนาท 11 แห่ง  
นครสวรรค์ 5 แห่ง และกำแพงเพชร 4 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีโรงสีที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีก 39 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก 10 แห่ง,  
อุตรดิตถ์ 5 แห่ง และพิจิตรอีก 24 แห่ง โดยคาดว่าผลผลิตข้าวจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงหลังเทศกาล  
สงกรานต์เป็นต้นไป จนถึงเดือนพฤษภาคม ประมาณ 5.3 ล้านตัน

สำหรับเกณฑ์ราคาอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง ให้ใช้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ประกาศเป็นเกณฑ์  
สำหรับการปลูกข้าวในรอบที่ 2 ปี 2553/2554 ในช่วงวันที่ 4-10 เมษายน 2554 ดังนี้ ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ  
8,056 บาท อัตราชดเชยตันละ 2,944 บาท, ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15% ตันละ 9,378 บาท อัตราชดเชย  
ตันละ 2,122 บาท

ส่วนประเด็นที่ กรม.ไม่เห็นชอบนั้น เป็นข้อเสนอในส่วนของมือบขานาหลายจังหวัด ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลอนุมัติจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรที่จำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาต่ำกว่าเกณฑ์ราคาอ้างอิงที่ตันละ 3,000 บาท และขอให้รัฐบาลรับซื้อข้าวเปลือกเจ้าในราคาน้ำตลาดโดยบวกเพิ่มอีกตันละ 400 บาท จากราคาเกณฑ์อ้างอิง **ที่มา คมชัดลึก**

## รัฐเร่งเดินหน้าประกันข้าวรับผลผลิตหน้าปี

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการประกันพืชผลเกษตรกรว่า จะเร่งดำเนินการให้ทันการประกันข้าวหน้าปีในฤดูกาลผลิตนี้ โดยในหลักการยังยืนยันที่จะใช้เบี้ยประกันในราคาเดียวกันทั่วประเทศ เพราะเป็นการประกันทั้งหมด บริษัทประกันภัยสามารถใช้เฉลี่ยต้นทุนได้ เบื้องต้นจะเป็นการดำเนินการกับเกษตรกรลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งหมด และส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้เข้าซื้อประกันแทน เพื่อให้โครงการประกันภัยพืชผลเกษตรกรสามารถเดินหน้าไปได้

นายภุชญา จินะวิจารณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ลงพื้นที่ดูการประเมินความเสียหายนาข้าวใน จ.สุพรรณบุรี และสิงห์บุรีที่มีปัญหาโรคระบาด เพื่อนำข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงในการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันและการจ่ายชดเชยให้เกษตรกร ก่อนสรุปให้คณะกรรมการชุดของนายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 12 เมษายนนี้ เพื่อให้ทันใช้ในฤดูกาลผลิตนี้หรือเดือนพฤษภาคมนี้

ทั้งนี้ เบื้องต้นสมาคมประกันภัยเห็นด้วยในหลักการรับทำประกันภัยพืชผล แต่ติดที่การจ่ายเบี้ยประกันอาจจะไม่ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตร หรือนาข้าวทั่วประเทศ หากมีเกษตรกรเข้าโครงการไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 57 ล้านไร่ เมื่อคิดเบี้ยประกันอัตราเดียว กระทรวงการคลังเห็นว่าในส่วนลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่มีประมาณ 37 ล้านไร่ น่าจะเข้าโครงการ โดยที่ธ.ก.ส.มีมาตรการจูงใจทั้งการลดดอกเบี้ยหรือจ่ายค่าเบี้ยประกันให้

ส่วนที่เหลือที่รัฐบาลจะรับภาระการจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมด แต่หากเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทประกันก็จ่ายเงินให้รัฐแทนที่จะจ่ายให้เกษตรกร ซึ่งส่วนนี้อาจจะใช้เงินปีละประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท ถือว่าคุ้มค่าการดำเนินงาน เพราะการจ่ายชดเชยความเสียหายให้เกษตรกรแต่ละปีก็เป็นเงินประมาณ 4,800 ล้านบาท ขณะที่การคำนวณค่าเบี้ยประกัน 140 บาทต่อไร่ นั้น อาจจะปรับเพิ่มขึ้นหากเอกชนมองว่าต้องครอบคลุมทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม และโรคระบาด โดยเฉพาะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

**ที่มา คมชัดลึก**

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Viet Nam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-7 เม.ย. 2554 มีจำนวน 130,665 ตัน มูลค่า 59.482 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 7 เม.ย. 2554 มีจำนวน 1.98 ล้านตัน มูลค่า 943.527 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นาย Truong Thanh Phong นายกสมาคมอาหารของเวียดนาม กล่าวว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.ปีนี้ เวียดนามเซ็นสัญญาส่งออกข้าวรวม 3.427 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.73% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวเลขส่งออกสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา

มีรายงานว่า คิวบาได้ตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 250,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงรัฐบาลต่อรัฐบาล นอกจากนี้ เวียดนามยังได้ลงนามในสัญญาขายข้าวหนึ่งให้บังคลาเทศจำนวน 100,000 ตัน ในราคา 575 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และได้ยังเตรียมที่จะลงนามในสัญญาขายข้าวชาวให้บังคลาเทศอีกจำนวน 100,000 ตัน ในราคา 530 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF ด้วย

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม (The Ministry of Agriculture and Rural Development) คาดการณ์ว่า เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ในปริมาณ 7.1-7.4 ล้านตันในปี นี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 6.83 ล้านตันในปีที่แล้ว หลังจากที่ในไตรมาสแรกของปีนี้เวียดนามสามารถส่งออกข้าวได้ 1.85 ล้านตัน

โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่ 5.5-6.1 ล้านตัน ทั้งนี้ตลาดที่สำคัญในปีนี้นี้ยังคงเป็นเอเชียซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 78% รองลงมาคือแอฟริกาคิดเป็นสัดส่วน 19%

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวในนั้น ในขณะที่ราคาข้าว 5% อยู่ที่ประมาณ 470-480 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าราคาข้าวจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปจนถึงเดือน มิ.ย. เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากคิวบา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน และบังคลาเทศ

ทั้งนี้ มีรายงานว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 ผู้ส่งออกมีการต้องส่งมอบข้าวประมาณ 1.5 ล้านตัน ขณะที่สต็อกข้าวมีเพียง 1.4 ล้านตัน

กระทรวงเกษตร ได้ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตข้าวในปีนี้เป็นอีก 1 ล้านตัน เพื่อเป็นการรับประกันว่าประเทศจะไม่ประสบภาวะขาดแคลนข้าวตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี *Nguyen Tan Dung*

ทั้งนี้ กระทรวงมีแผนที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกในฤดูการผลิตฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว (The autumn-winter rice crop) เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 625,000 ไร่ ในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตรของอินเดีย (The Agriculture Ministry) ได้ตั้งเป้าหมายว่าในปีการผลิตนี้จะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านตัน จากเดิมที่เคยคาดการณ์ว่าในปีนี้ผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 94.01 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 89.09 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลได้แนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิต และลดอัตราสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก

นาย Abhijit Sen คณะกรรมการนโยบายของรัฐบาล (the Planning Commission) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า อินเดียอาจจะอนุญาตให้ส่งออกข้าวสาลีได้หากผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยจะให้การกำหนดภาษีส่งออกในอัตรา 10-15% เช่นเดียวกับในกรณีของข้าวซึ่งหากผลผลิตเป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 100 ล้านตัน ก็อาจจะอนุญาตให้ส่งออกได้เช่นกัน โดยอาจจะมีการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวในปีการผลิต 2011/12 หลังจากที่ได้อัตราเลขที่แน่นอนของผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2010/11 แล้ว

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ปากีสถาน

ทางการรายงานว่า การส่งออกข้าวในปีงบประมาณปัจจุบัน (ก.ค.-มี.ค.) มีการส่งออกไปแล้ว 2.734 ล้านตัน ลดลง 772,928 ตัน เมื่อเทียบกับจำนวน 3.314 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 786,902 ตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ (non-Basmati rice) ส่งออกจำนวน 1.947 ลดลง 26% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

นาย Proceso Alcala รัฐมนตรีเกษตรของฟิลิปปินส์ (Agriculture Secretary) กล่าวว่า รัฐบาลยังไม่มีแนวโน้มที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีกในปีนี้ หลังจากที่ได้กำหนดเป้าหมายนำเข้าในปีนี้เป็นเพียง 860,000 ตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวในปีนี้มีจำนวนมาก โดยคาดว่าในฤดูการผลิตแรกจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 7.6 ล้านตัน เพราะในปีนี้มีกรขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นประมาณ 9.6% ขณะเดียวกันก็คาดว่าจะผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 5.2% ด้วย

นายแอนเจลิโต ที บานาโย ผู้บริหารองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) เปิดเผยว่าเขาจะหารือกับเอกอัครราชทูตกัมพูชาเรื่องข้อตกลงนำเข้าข้าว ขณะนี้เป็นเพียงการหารือเบื้องต้น โดยฟิลิปปินส์อาจจะนำเข้าข้าวจากกัมพูชา อินเดีย และปากีสถานหากราคาเหมาะสม

ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีข้อตกลงนำเข้าข้าวจากเวียดนามสูงสุด 1.5 ล้านตัน โดยจะมีผลไปจนถึงปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ฟิลิปปินส์คาดว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

องค์การอาหารแห่งชาติ รายงานความคืบหน้าของการประมูลให้สิทธิ์ในการนำเข้าข้าวจำนวน 600,000 ตัน แก่ภาคเอกชนเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า มีผู้เข้าร่วมประมูลที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้นประมาณ 35 ราย โดยมีการเสนอปริมาณนำเข้าข้าวรวมทั้งสิ้น 693,748 ตัน แต่ NFA จะคัดเลือกให้เหลือเพียง 30 ราย และให้สิทธิ์นำเข้ารายละ 20,000 ตัน โดย NFA จะพิจารณาให้สิทธิ์นำเข้าข้าวผ่านทางท่าเรือ Luzon จำนวน 18 ราย และผ่านทางเรือ Visayas และ Mindanao อีก 12 ราย

ทั้งนี้ NFA ได้พิจารณาให้ผู้นำเข้า 13 รายที่เข้าร่วมการประมูลสิทธิ์ในการนำเข้าข้าว ได้รับสิทธิ์นำเข้าข้าวเป็นจำนวนรวม 255,348 ตัน ส่วนผู้เข้าร่วมรายอื่น ๆ นั้น ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

ทางด้านการยื่นประมูลของกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรที่ NFA กำหนดโควตาไว้จำนวน 60,000 ตัน นั้น มีผู้ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นจำนวน 32 ราย จำนวนข้าว 63,511 ตัน โดย NFA จะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปเพื่อจัดสรรโควตาให้ครบจำนวน 60,000 ตัน

รายงานข่าวระบุว่า ค่าบริการ (Service fees) ที่ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอให้ NFA นั้น มีการเสนอราคาสูงสุดที่ 3,600 เปโซต่อตัน โดยที่ NFA กำหนดราคาเริ่มต้นไว้ที่ 2,000 เปโซต่อตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

สำนักงานพลาธิการอินโดนีเซีย (Bulog) คาดการณ์ว่า ราคาข้าวจะปรับตัวลดลง 5% เนื่องจากฤดูการเก็บเกี่ยวได้เริ่มขึ้นแล้ว นอกจากนี้ Bulog ยังเพิ่มการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเป็น 500,000 ตันในปี

นายซูฮาร์โต อาลีโมโซ ประธานอำนวยการของสำนักงานพลาธิการอินโดนีเซีย (Bulog) กล่าวว่า การรับซื้อข้าวในปริมาณมากจะทำให้ราคาข้าวปรับตัวลดลง โดยขณะนี้จังหวัดชวาตะวันออกและจังหวัดลัมปุงกำลังอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยว เขายังกล่าวว่า ราคาข้าวมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวสูงกว่าราคาซื้อขายของรัฐบาลในช่วง 4 สัปดาห์ที่แล้วอยู่ประมาณ 10-15%

ที่มา [สำนักข่าวซินหัว](#)

## ญี่ปุ่น

นางมิชิโกะ คาโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (The Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry) ออกมาประกาศคำสั่งห้ามปลูกข้าวในเขตที่ดินที่มีการปนเปื้อนรังสีสูงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยคำสั่งห้ามปลูกข้าวนี้จะใช้บังคับกับพื้นที่ที่พบว่า มีระดับของซีเซียมกัมมันตรังสีสูง และเกษตรกรที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้จะได้รับการชดเชยจากรัฐบาล ข้าวที่ปลูกในดินที่ไม่มีการปนเปื้อนจะถูกทดสอบเพื่อตรวจหารังสีด้วยเช่นกัน

เมื่อปีที่แล้ว ญี่ปุ่นผลิตข้าวได้ 8.5 ล้านตัน ซึ่งเกือบทั้งหมดจะใช้ในการบริโภคภายในประเทศ ปีที่แล้ว ญี่ปุ่นส่งออกข้าวเพียง 1,900 ตันเท่านั้น โดยส่งออกไปฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวันเป็นหลัก ญี่ปุ่นนำเข้าข้าว ประมาณ 664,000 ตันเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ จังหวัดฟุกุชิมะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะโรงที่ 1 เป็นจังหวัดผลิต ข้าวใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้ว

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

